



สภากาชาด มูลนิธิการทำงานเพื่ออัลลอฮ์

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖



สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจำกรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริหารกิจการศาสนา
อิสลามแห่งชาติฯ
เฉลิมพระเกียรติ
๔๕ หมู่ ๓ ถนนคลองแก้ว
แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๓๐
www.islamicbangkok.or.th
E-mail:islamicbkk@hotmail.com
facebook:islamicbangkok thailand
โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๙-๔๒๕๙
โทรสาร ๐-๒๙๔๙-๗๑๐๘
ต่อ ๒๕,๒๖
ที่ปรึกษา
นายอรุณ บุญชม
นายทองคำ มะหะหมัด
นายอับดุลเราะห์มาน เยนา
นายอารี วงศ์บุญเกิด
นายมานิต ทองแสง
นายอรุณ บุญมาเลิศ
ผ.ศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข
ดร.วิศรุต เลาะวีถิ
ผ.ศ.ดร.วีระพล อารวรรณ
นายสมัย เจริญช่าง
ร.ศ.ดร.วินัย ตะห์ลัน
นายอาหะหมัด ขามเทศทอง
นายวิบูลย์ มุขตารี
บรรณาธิการ
นายมานัร ป้อมขุนพรหม
กองบรรณาธิการ
นายประสิทธิ์ เจริญผล
นายมนธรรม โพธิ์ทอง
นายชัยญา พิทักษ์เมธานนท์
นายมานพ มะตะเรส
นางสาวสุนันท์ เจริญวงษ์
นางสาวตรี ริสมัน
พิสูจน์อักษร
นางศิริพร ไทยพิทักษ์
นางปิยนุช อับดุลเลาะ



ที่นี้...กอ.กทม.

ขอความสันติสุขจงประสบแด่พี่น้องทุกท่าน
ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ

เดือนซอฟัร ซอฟัร เป็นเดือนที่ ๒ ของปฏิทินอิสลาม คำว่า "ซอฟัร"

หมายถึง "สัญญา" ที่เรียกเดือนนี้ว่า เดือนซอฟัรนั้น สืบเนื่องจากชนชาติชาวอาหรับในสมัย
โบราณ ได้นำเดือนซอฟัรไปเกี่ยวข้องกับโชคร้าย ทุกข์ภัย และความอับมงคล ชาวอาหรับในยุคนั้น
จึงมีความหวั่นกลัวในเดือนซอฟัร และศาสดามุฮัมมัด ค้อลฮา ได้ประกาศศาสนา ท่านได้ทำลาย
ล้างแนวคิด และความเชื่อที่นอกกรีดตั้งกล่าว โดยศาสดาได้ให้คำอธิบายและให้ความหมาย
ของเดือนซอฟัรใหม่ ว่า "صَفَرُ الْخَيْرِ" หมายถึง "สัญญาแห่งความดีงาม" นับตั้งแต่บัดนั้นเป็น
ต้นมา ศาสดาได้ห้ามมุสลิมไม่ให้เชื่อต่อเรื่องของโชคลางต่าง ๆ ไต่ ๆ ทั้งสิ้น

หากได้ศึกษาประวัติศาสตร์อิสลามแล้ว จะพบว่าในเดือนซอฟัร เป็นเดือนหนึ่งที่มีมุสลิมควร
รำลึกถึง เหตุการณ์ "การพิชิตค้อยบอร์" อันเป็นช่วงเวลาที่ท่านศาสดามุฮัมมัด ค้อลฮา ได้นำทัพ
กลับจากสงครามหุฎัยบียะห์ ในเดือนซอฟัร ฮ.ศ.๗ ศาสดา ได้ทราบข่าว พวกยะฮูดี เมืองค้อยบอร์
ได้ทำการกบฏ นับตั้งแต่ถูกขับไล่จากนครมาดีนะฮะ พวกยะฮูดี ได้มาอาศัยอยู่ที่เมืองค้อยบอร์ และ
พยายามทำตัวเป็นศัตรูต่อชาวมุสลิมทุกวิถีทาง หลายครั้งหลายหนที่ปล้นสะดมทุ่งเลี้ยงสัตว์ของ
มุสลิมในเขตเมืองมาดีนะฮะ แล้วหลบหนีไปพร้อมด้วยสัตว์ที่ปล้น ศาสดาจึงได้นำกองทัพจำนวน
พล ๑,๖๐๐ นาย และม้า ๒๐๐ ตัว ไปโจมตีพวกยะฮูดีโดยไม่รู้ตัว ป้อมปราการหลายแห่งของ
พวกยะฮูดีตกอยู่ในมือของมุสลิม พวกยะฮูดีหมดทางสู้จึงขอภัยต่อศาสดา ไม่เพียงแต่ศาสดา
จะยกโทษให้แก่ศัตรูเท่านั้นแต่ยังคืนที่ดิน ทรัพย์สิน พร้อมทั้งเสรีภาพในการนับถือศาสนาให้พวก
ยะฮูดีด้วย และกำหนดภาษีที่ดินที่พวกยะฮูดีจะต้องเสียให้เป็นอย่างยุติธรรมให้แก่รัฐบาลกลาง
แต่กระนั้นพวกยะฮูดียังไม่ล้มเลิกที่จะคิดร้ายต่อมุสลิมและศาสดา ครั้งหนึ่งพวกยะฮูดีได้วางแผน
ฆ่าศาสดา ด้วยการวางยาพิษ แต่เคราะห์ดีที่ศาสดาปลอดภัย ศาสดายังคงแสดงความปรารถนาดี
ต่อพวกยะฮูดีอีก โดยมีได้ลงโทษแต่อย่างใด นอกจากลงโทษคนที่วางยาพิษเพียงคนเดียวเท่านั้น

บทเรียนจากสงครามค้อยบอร์ ในเดือนซอฟัร ในปีฮิจเราะฮ์ศักราชที่ ๗ ณ เมืองค้อยบอร์ ซึ่ง
อยู่ห่างจากนครมาดีนะฮะไปทางทิศเหนือประมาณ ๘ ไมล์นั้น ได้ฉายภาพให้เราท่านทั้งหลายได้
ทราบวา อิสลามคือวิถีแห่งสันติภาพ สันติภาพคือ หนึ่งในสัญลักษณ์ทางศาสนา การนำตัวเอง
เข้าสู่วิถีชีวิตอิสลาม คือ การเข้าสู่สันติภาพ และการจัดระเบียบที่เข้มแข็ง อิสลามเป็นบทบัญญัติ
แห่งสันติภาพ และเป็นศาสนาแห่งความกรุณาโดยมีต้องสงสัย เพราะแก่นแท้ของศาสนาอิสลาม
คือ การมอบตนเองต่อองค์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก

เมื่อได้ศึกษาถึงแง่มุมแห่งความสำคัญของเดือนซอฟัร และเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นใน
เดือนนี้แล้ว อย่างน้อยๆ เป็นกระตุ้นให้ผองเรารำลึกถึงบทเรียนในหน้าประวัติศาสตร์อิสลาม กับ
ผลลัพธ์ของสงครามค้อยบอร์ ศาสดาได้ปฏิบัติต่อเชลยศึกชาวยะฮูดีเช่นไร ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งเหล่านี้เป็น
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ และเป็นแนวทางที่ผองเรามุสลิมจะต้องนำมาปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความผาสุกแก่สังคมและประเทศชาติต่อไป



## ประตูปฐมวัย

ฝ่ายทะเบียน กอ.กทม.

### การพ้นจากตำแหน่ง กอม.

ที่ประชุม กอ.กทม. ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ดังนี้

(๑) กรรมการอิสลามประจำมัสยิดยามีอุลอิสลาม (รามคำแหง) ทะเบียนเลขที่ ๕๒ เขตบางกะปิ หมุดวาระเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๒) กรรมการอิสลามประจำมัสยิดคอยริสซุนนะห์ (ลาดบัวขาว) ทะเบียนเลขที่ ๑๓๗ เขตสะพานสูง หมุดวาระเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

ตำแหน่งที่ว่างทั้ง ๒ มัสยิด กอ.กทม. จะประสานกับมัสยิด ให้จัดทำบัญชีผู้มีสิทธิคัดเลือก เพื่อจะดำเนินการคัดเลือกต่อไป

### อนุมัติผลการคัดเลือก กอม.

ที่ประชุม กอ.กทม. ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้อนุมัติผลการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ดังนี้

๑) มัสยิดอัสสอาดะห์ (เจริญพัฒนา) ทะเบียนเลขที่ ๑๒๔ เขตประเวศ ได้มีการคัดเลือกอิหม่ามประจำมัสยิด เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีนายบุญล้อม สาดและเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายวิทยา บุรณศิลป์ เป็นกรรมการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสนั่น แม้นมิตร เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด

๒) มัสยิดอีमार่อตุตดิน (คลองลาดพร้าว) ทะเบียนเลขที่ ๕๑ เขตห้วยขวาง ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีนายมานิต ทองแสง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายวีระพล อารวรรณ นายบุญล้อม สาดและ เป็นกรรมการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ (๑)นายรังสรรค์ จันณณี (๒)นายปริญญ์ อามินเซ็น (๓)นายนิพนธ์ หมัดโรจน์ (๔)นายอมร เพ็งสะและ (๕) นายสมศักดิ์ เพ็งสะและ (๖) นายกิตติ อามินเซ็น (๗)นายเอกรินทร์ ฤทธิงาม (๘)นายสมศักดิ์ อามินเซ็น (๙)นายสมหวัง ฤทธิงาม (๑๐)นายอัมรินทร์ มีสุวรรณ (๑๑)นายสมควร ลงสุวรรณ (๑๒)นายมาโนช อามินเซ็น



## เปิดใจ..นักเรียนทุน

ฝ่ายกองทุนชะกาดและสวัสดิการสังคม

.....ยามจะนอนโรล่านับทับกล่อม สิ่งร้ายล้อมคือความเหงาเศร้าโศกคล้าย กอดตัวเองอุ่นภายในบางวัน แต่ใจนั้นหนาวอยู่ไม่รู้คลาย  
แทนความในตอกย้ำเด็กกำพร้า คือน้ำตาหยาดรินมิสิ้นสาย  
อยากเขียนเสกสรรคำบรรยาย สื่อความหมายคล้ายสมอင့်ตองดิบตัน  
ไร้คำปลอบยามหม่นต้องทนทุกข์ ไร้คำปลุกยาพริ้นทวาดทวันไหว  
ไร้ที่พึ่งพิงอ้างทางจิตใจ ไร้สิ่งใดที่ใครใครเขามักกัน...

ผม นายปัญญา บุญชื่น อยู่บ้านเลขที่ 20/6 หมู่ 8 ซอยภู่อารีย์ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำด้อยตี่ง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ มีพี่น้องรวม 3 คน มารดาเสียชีวิต พ่อมีอาชีพรับจ้างและหาเลี้ยง



ครอบครัวคนเดียวมาโดยตลอด เป็นสัปบุรุษประจำมัสยิดคารุชชอลฮัน เขตหนองจอก กำลังศึกษาระดับเ็ยะดาคี ปี 2 โรงเรียนมีคาฮัลลูลูม

"เด็กกำพร้า" คือ คำๆ หนึ่ง ซึ่งติดตัวผมมาตลอด นานเท่าที่ผมจำได้ ผมเป็นคนไม่ม่แม่ ไม่เหมือนคนอื่นๆ ทั่วไป ปัจจุบันผมมีพ่อ และพี่สาวคอยดูแล และหาเลี้ยงชีพ เพื่อประทังครอบครัวไปวันๆด้วยการขายน้ำเต้าหู้ปาห้องโก้

อัลฮัมดุลิลลาฮ์ ทุกวันนี้ผมเรียนหนังสือ ผมได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน ของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร มาตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2555 โดยได้รับทุนการศึกษาเป็นรายเดือน เดือนละ 2,500 บาท จนถึงปัจจุบัน ผมดีใจมาก และได้ใช้ทุนนั้นอย่างคุ้มค่าที่สุด โดยการสานฝันจากการศึกษาเล่าเรียนหมั่นหาความรู้ ทั้งในด้านวิชาการศาสนาและสามัญควบคู่กันอย่างตั้งใจ และสุดความสามารถ สำหรับทุนการศึกษาที่ได้รับ ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจทีเดียว ถึงแม้ตัวผมจะยังไม่จบการศึกษาตามที่ตั้งใจ แต่ผมก็จะพยายามให้เต็มที่และดีที่สุด

ผมขอขอบคุณ อิหม่ามประจำมัสยิดคารุชชอลฮัน (คลองสอง) ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันบริจาค ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ และมาอยู่ ณ จุดนี้ และหากผมไม่ได้ทุนเพื่อการศึกษาต่อ ชีวิตของผมคงได้เห็นแค่นั้นในโลกแคบๆมุนหนึ่ง แต่เมื่อมีโอกาสได้บินออกมาข้างนอก ได้เจอโลกกว้าง ผมได้เรียนในโรงเรียนสอนศาสนา ได้เจอผู้คนมากมาย และใช้ชีวิตในร่องรอยศาสนา ได้ความรู้กลับมาพัฒนาครอบครัว สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณอีกครั้ง ขอให้อัลลฮ์ทรงประทานรางวัลที่ศาลาล การงานที่เจริญรุ่งเรือง สุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง แต่ท่านและครอบครัว และผมเชื่อว่า ยังมีเด็กอีกหลายคนที่ยังต้องการโอกาสเหมือนกับผม ขอให้ใครมามอบโอกาสเล็กน้อย แต่อาจจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับใครบางคน ผมขอสัญญาว่า จะปฏิบัติหน้าที่นักศึกษาที่ดี เท่าที่ผู้ขายคนหนึ่งจะทำได้...

อามีน ยารอบบิ้ลลาอะมิน



**อําลา กทม.**  
ฝายกิจการฮาลาล กอ.กทม.

## อนุมัติรับรองฮาลาล

ที่ประชุม กอ.กทม. ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ ดังนี้

๑) บริษัท ทาเลนท์ จำกัด สถานที่ผลิต ๒๘๒๕-๒๘๒๗ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบแต่งกลิ่นรสอาหาร ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอรับรองฮาลาลใหม่ ๗ รายการ

๒) บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด สถานที่ผลิต ๑๑/๑ ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน ผู้ผลิตและจำหน่ายถั่วลิสงกรอบ เครื่องหมายการค้า แม่รวย, โก้แก่, โก้แก่พลัส, บิ๊กไบรท์, จิมทอมสัน, มาย ซ้อยส์, นัท ชิ, ดี สยาม ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรองฮาลาล ๒๙ รายการ

๓) บริษัท ไทยเอ็มฟู้ด โปรดักส์ จำกัด สถานที่ผลิต ๑๐๐/๑๑๘ หมู่ ๖ ซอยเอกชัย ๔๗ ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมหวาน เครื่องหมายการค้า คิตตี้บอย, จู๊บ จู๊บ ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรองฮาลาล ๕ รายการ

๔) ทิพย์เดียรดา สถานที่ผลิต ๒๙๕ ซอยคูบอน ๖ แยก ๖ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว ผู้ผลิตและจำหน่ายแฮมเนื้อ, แฮมเอ็นไก่, แฮมปลา เครื่องหมายการค้า ทิพย์เดียรดา ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรองฮาลาล ๓ รายการ

๕) บริษัท ไทยวิคเตอร์ ฟู้ด สถานที่ผลิต ๒๕๘ ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม ผู้ผลิตและจำหน่ายลูกอมกลิ่นผลไม้, น้ำผลไม้, น้ำผลไม้ผสมวานิลลา, น้ำวานิลลา, น้ำวานิลลา, ขนมอบกรอบ เครื่องหมายการค้า คอร์นลี่ป๊อป, บิ๊กเบสท์, แม็กซ์, พิวเจอร์, โมบาย, intrend, Future ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรองฮาลาล ๓๘ รายการ

๖) บริษัท นิวสตาร์ โพรเซิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สถานที่ผลิต ๑๓๓๗ ถนนเอกชัย แขวง/เขตบางบอน ผู้ผลิตและจำหน่ายไก่ไร้กระดูก, มินิสติก, ชิกกั้นบอล เครื่องหมายการค้า ชิกกั้นแร็ป ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่

ขอรับรองฮาลาลใหม่ ๑๗ รายการ

๗) บริษัท เฟลเวอร์ พลัส จำกัด สถานที่ผลิต ๔๐/๙ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย ๘๕ ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว ผู้ผลิตและจำหน่ายผงเครื่องปรุงกลิ่นรสและเครื่องดื่ม เครื่องหมายการค้า บี-เบฟ, เฟลเวอร์พลัส ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรองฮาลาล ๑๘๑ รายการ และได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอเพิ่มการรับรองฮาลาล ๓๑ รายการ

๘) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาสินเอ็นเตอร์ไพรส์ สถานที่ผลิต ๕๔/๑ ซอยเจริญนคร ๓๙ ถนนเจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน ผู้ผลิตและจำหน่ายผงวุ้น เครื่องหมายการค้า นางเงือก ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรองฮาลาล ๑ รายการ

๙) บริษัท เดลีฟู้ดส์ จำกัด (โรงงาน ๒) สถานที่ผลิต ๑๐๐/๒ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย ๘๕ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว ผู้ผลิตและจำหน่ายครีมเทียมชั้นหวาน ชนิดพร้อมไขมัน เครื่องหมายการค้า ชันเบิร์ด, พาเลซ, พาเลซโกลด์, บิ๊กซี, คุ่มค่า, เทสโก้, เอโร, บลูสตาร์, ท็อปส์, ราเต้โกลด์, ฟาร์มโชคชัย ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรองฮาลาล ๑๘ รายการ

๑๐) บริษัท แดรี่อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด สถานที่ผลิต ๑๐๐/๒ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย ๘๕ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว ผู้ผลิตและจำหน่ายเนยแข็ง ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรองฮาลาล ๒ รายการ

๑๑) บริษัท อติณพ จำกัด สถานที่ผลิต ๒๑ ซอยบางบอน ๓ ซอย ๑๒ แขวงหลักสอง เขตบางแค ผู้ผลิตและจำหน่ายสีผสมอาหาร, วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล, วัตถุแต่งกลิ่นรส, วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องหมายการค้า ดาว, กุญแจ, Swizsi, นิวทริน, True, สวีชี, Seppic, Longsweet, Natural Colloids & Chemicals Roche Rieber & Son, Vitasweet<sup>R</sup>, Nippon Shokubai, Rene Laurent, Shinyeekao, Tycoon, นิวทริน, นิวทรีชั่น เอส ซี, อติณพ ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรองฮาลาล ๑๗๑ รายการ และได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอเพิ่มการรับรองฮาลาล ๗ รายการ

ต่อจากหน้า ๓....

๑๒)บริษัท รัตนพรชัย จำกัด สถานที่ผลิต ๑๖๖๒/๓๘,๓๙ ซอย ๔๐/๑ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องตีมธัญพืชชนิดผง เครื่องหมายการค้า ออร์โรซ่า เบลนด์ ได้รับการอนุมัติรับรอง ฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรองฮาลาล ๑ รายการ

๑๓)บริษัท แม่อรุณ จำกัด สถานที่ผลิต ๕๔/๑ หมู่ ๕ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องหมายการค้า เมดิเทค ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอเพิ่มการรับรองฮาลาล ๑ รายการ

๑๔)บริษัท พี.เอ็ม.เค.นู้ดเดิ้ล แฟมิลี่ จำกัด สถานที่ผลิต ๑๓๔๐ ซอยเทียนทะเล ๒๖ แยก ๖-๑ ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ผู้ผลิตและจำหน่ายบะหมี่และแผ่นก๊วย เครื่องหมายการค้า บะหมี่มงคล ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรองฮาลาล ๗ รายการ

๑๕)บริษัท ฟเลเวอร์ส ออฟ ดี โอเรียนท์ จำกัด สถานที่ผลิต ๔๕ ชั้น ๒ ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้อบแห้งและก้านอบเชยประดับน้ำตาล เครื่องหมายการค้า *Flavours of the Orient* ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรองฮาลาล ๑๐ รายการ

๑๖)สันติสุข น้ามะนาว สถานที่ผลิต ๑๖ ซอยนวมินทร์ ๗๔ แยก๓-๘-๑ ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบรสมะนาวสำหรับปรุงอาหาร(วัตถุดิบรสสังเคราะห์) เครื่องหมายการค้า สันติสุขน้ามะนาว ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรองฮาลาล ๑ รายการ

๑๗)บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ต จำกัด สถานที่ผลิต ๕๕ ถนนท่าข้าม แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง ผู้ผลิตและจำหน่ายไอศกรีม เครื่องหมายการค้า แมกโนเลีย ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรองฮาลาล ๕๗ รายการ และได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอเพิ่มการรับรองฮาลาล ๖ รายการ

๑๘)ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาเขียว สถานที่ผลิต ๔๐/๑ ซอยสุทธิเวชณ์ ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อนชนิดใบและชนิดซอง เครื่องหมายการค้า เรนองที่ คอฟฟี่,ฮาน่า,เรนอง ที,เรนอง ที จินเฟรช, เรนอง ที จินเฟรช ไคค์, ท็อปส์,เรนองที

เฮอร์เบิล ลิสต์,เนเจอร์ กรีน ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรองฮาลาล ๓๔ รายการ

๑๙)บริษัท เดลีฟูดส์ จำกัด (โรงงาน ๑) สถานที่ผลิต ๙/๓ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย ๘๕ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ เครื่องหมายการค้า คาร์ฟูร์,จัมโบ้เอ,ซีเอส,แดนนี่,เน็ตต้า ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรองฮาลาล ๒๙ รายการ และได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอเพิ่มการรับรองฮาลาล ๑๖ รายการ

๒๐)สกุลแก้ว โดยนางวรรณวิสา มะสกุล สถานที่ผลิต ๒๒/๔ ซอยสุวินทวงศ์ ๙๘ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวด,ยาต้มสมุนไพร เครื่องหมายการค้า สกุลแก้ว ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรองฮาลาลใหม่ ๒ รายการ

๒๑)บริษัท โด-เวลล์ จำกัด สถานที่ผลิต ๑๙๒ ซอยสาธุประดิษฐ์ ๓๔ (พัฒนาการ ๑) ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องหมายการค้า เอ็กซ์ไฟว์,หวังต้าซิ่ง,เอ็กซ์ไซส์, ชันลิต เอิร์บ,มุนลิต เอิร์บ,ชันชายแคบซูล,เอ็กซ์ไฟว์พลัส ชนิดแคบซูล,บีแมกซ์,บี ไมน์ ชนิดแคบซูล,สเลนด์,แมกซ์ชีแคบซูล,บี มิทซ์แคบซูล,เวลเนส ซิลเวอร์ ชนิดแคบซูล,เวลเนส โกลด์ ชนิดแคบซูล,จินซ์ วัน,เค-วัน ชนิดแคบซูล,โพลว วัน กลูตาแม็กซ์,บี มอร์รี่ พลัส,ไบโอโร่,X-Café ,ไลน์ อัพ,กลูเทลล่า บูสเตอร์,คอลลาจีนี้,คอลลา-ซี-มิทซ์,หวังต้าซิ่ง เฟิร์ล ชนิดแคบซูล,แอล-คาร์นิทีนแมกซ์,คอลลาจี ๔๐๐๐,อิมเพรส ลี-ลา คอฟฟี่,แอล-ซีไรท์,จินดาก่อน,เอจี แอล-คาร์นิทีน พลัส,ไบโอเซ็นจ์,สไตดี อัพ ชนิดแคบซูล,ดีลูท ชนิดแคบซูล,พราวด์ ชนิดแคบซูล,โอโซ,กลิสต้า,ฟินเน่,บี ฟาสท,บี เนส เต้,แอปโซยู,คอลล่า เดลี,กลูต้า เดลี,เอสคาล่า,กลูต้า ลัช,เอสคาล่า ออเรนจ์ เฟลเวอร์,ดีคอลลาเจน พลัส,ลูซิอา,กลูตาแม็กซ์ ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรองฮาลาล ๒๔ รายการ และได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอเพิ่มการรับรองฮาลาล ๒๖ รายการ

๒๒)บริษัท เทพประทานโอสถ จำกัด สถานที่ผลิต ๑๙๒ ซอยสาธุประดิษฐ์ ๓๔ (พัฒนาการ ๑) ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา ผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนโบราณชนิดน้ำ เครื่องหมายการค้า หยงซุน,หยงชิง ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอต่ออายุการรับรองฮาลาล ๒ รายการ

# พะชกักร...

อ.มานันต์ ป้อมขุนทด

## ...ฝัน... ไม่เป็นฝัน

ชีวิตของคนเรานั้นจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับกำลังใจและความเชื่อของเรา ถ้าไม่มีความเชื่อ คนเราก็จะไม่มีทิศทางของชีวิตเพราะจะไม่มีเป้าหมายและความมุ่งมั่น

ตัวอย่างคือสหายของท่านนปี(ชล.) ที่ยอมตายในหนทางของอัลลอฮ์ เพื่อหวังสวรรค์ตอบแทนด้วยการยอมเสียสละทรัพย์สินหรือแม้แต่ชีวิต พระองค์อัลลอฮ์ (ซบ.) ได้ทรงตรัสไว้มีความว่า " และในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ที่ขายตัวของเขาเพื่อแสวงหาความพึงพอใจแห่งอัลลอฮ์ (ซบ.) และอัลลอฮ์นั้นทรงปราณีแก่ปวงบ่าว (มนุษย์)" (ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ ๒๐๗) คนที่ยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อความโปรดปรานนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นและกำลังใจสูง หากคิดว่าเราทำได้ ก็ทำได้ นักต่อสู้ทั้งหลายจะพูดว่า คำว่าเป็นไปไม่ได้มัน อยู่ในพจนานุกรมของคนที่อ่อนแอเท่านั้น เพราะคนอ่อนแอจะไม่มีเป้าหมาย ไม่มีจินตนาการ และไม่มีเป้าหมายในชีวิต ดังนั้นการสร้างกำลังใจให้ตนเอง เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตไปในทางที่ดีกว่าเดิม เพราะชีวิตถ้าหากขาดกำลังใจ ก็เสมือนกับชีวิตที่ไร้วิญญาณ เราจึงต้องมองชีวิตใหม่คือ

๑. มองให้เห็นภาพของความสำเร็จ
๒. มองให้เห็นความดีของตนเองให้ชัดเจนขึ้น
๓. คิดอยู่เสมอว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคม
๔. จงมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จ โดยไม่ท้อแท้ต่อความล้มเหลว
๕. อย่าจมปลักอยู่กับความล้มเหลว จงลืมนองถึงอนาคต ขอให้เราตระหนักอยู่เสมอว่า ความสำเร็จทั้งปวงนั้น ไม่ได้เกิดจากน้ำมือมนุษย์ แต่มาจากการอนุมัติของอัลลอฮ์ (ซบ.)

ดังนั้น เราต้องมีชีวิตที่มีพลังโดยการสร้างกำลังใจ ไม่คิดย่อท้อที่จะก้าวไปข้างหน้า ด้วยความมั่นใจในตนเอง แต่ไม่ใช่มั่นใจในความเพ้อฝัน

**ใตๆ ก็ฝันได้**  
**แต่ต้องฝันและลุกขึ้นมา**  
**ทำความฝันให้เป็นจริงให้ได้**



# ข้อใจ...ใช้ถาม

อ.ทอวเตา มะหะหมัด

**ถาม** ปลาตัวเล็กๆ เราเอามาทอดโดยไม่เอาขึ้นในท้องของมันออกก่อน น้ำมันที่ทอดแล้วจะเป็นน้ำยีสหรือไม่ ?

**ตอบ** น้ำมันที่ทอดแล้วไม่เป็นน้ำยีส ศาสนาอภัยให้ เพราะลำบากที่จะเอาขึ้นของมันออก (จากหนังสืออานาตุตตอลิบิน เล่มที่ 2 หน้าที่ 354)

**ถาม** ขนเป็ด ขนไก่ ขนแพะ ขนแกะ และกระดูก เราไม่ทราบว่ามีมาจากสัตว์ที่เชือดแล้วหรือไม่ได้เชือด มาจากสัตว์กินได้หรือไม่ได้ ศาสนาจะถือว่าอย่างไร ยอมให้ใช้ได้หรือไม่ ?

**ตอบ** ศาสนาถือว่าสะอาด ตามอะซอลมันสะอาด (จากหนังสืออานาตุตตอลิบิน เล่มที่ 1 หน้าที่ 87)

**ถาม** ชากตายที่เป็นน้ำยีส เอามาเลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ และให้คนต่างศาสนิกเอาไปรับประทานได้หรือไม่ ?

**ตอบ** ชากตายที่เป็นน้ำยีส หรือของน้ำยีส อนุญาตให้เอามาเลี้ยงสัตว์ได้ แต่สัตว์ที่โตมาด้วยน้ำยีสนั้น มักโรหะรับประทาน (ของที่เป็นน้ำยีส หรือชากตาย ที่ฮะร่ามมุสลิมรับประทาน ก็ฮะร่ามให้หรือขายกับคนต่างศาสนิกเอาไปรับประทาน) (จากหนังสืออานาตุตตอลิบิน เล่มที่ 2 หน้าที่ 80)

**ถาม** งาช้างเอามาทำค้ำมิดได้หรือไม่ ?

**ตอบ** งาช้างนั้นอนุญาตให้ใช้ทำหวิสำหรับหวิหมหรือยะโงะในขณะที่ยังไม่เปียก แต่มักโรหะ ถ้างาช้างนั้นเปียก ก็ฮะร่ามใช้ จะทำเป็นค้ำมิดหรือหวิกก็ตาม เพราะงาช้างนั้นเป็นน้ำยีส (จากหนังสืออานาตุตตอลิบิน เล่มที่ 2 หน้าที่ 80)

**ถาม** หนุตกไปตายในน้ำมันก๊าด จะเอามาจุดตะเกียงได้หรือไม่ ?

**ตอบ** น้ำมันก๊าด เมื่อหนุตกไปตายก็เป็นน้ำยีส แต่อนุญาตให้ใช้จุดตะเกียงได้ พร้อมกับมักโรหะ ถ้าจะใช้จุดตะเกียงในมัสยิดนั้น ฮะร่าม ถึงแม้ว่าจะมีคว้นน้อยก็ตาม เพราะศาสนาห้ามนำน้ำยีสเข้าไปในมัสยิด (ส่วนน้ำยีสมูง้อลลาเตาะห์ เช่น สุนัข หรือสุกร ที่ตกไปในน้ำมัน ฮะร่ามเอาไปใช้จุดตะเกียงทั้งสิ้น จะใช้ในบ้านหรือในมัสยิดก็ตาม (จากหนังสืออานาตุตตอลิบิน เล่มที่ 2 หน้าที่ 81)

"โปรดติดตามฉบับหน้า..."

## รอบรั้ว กอ.กทม.

● คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเผยแผ่หลักการศาสนา ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ ๒ และวันเสาร์สัปดาห์ที่ ๔ ของทุกเดือน เป็นประจำ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีอาจารย์ทองคำ มะหะหมัด ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์เจริญ โต๊ะมาจี อาจารย์สมชาย สนนุกิจ เป็นองค์บรรยาย

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีอาจารย์บุญล้อม สาท และ อาจารย์สุนันท์ อุฮาหมัดเย็ง อาจารย์สมชาย สนนุกิจ เป็นองค์บรรยาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๓๐๐ คน ในการอบรมผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งสิ้น โดยสำนักงาน กอ.กทม. ได้จัดทำเอกสารและแผ่นวีดิทัศน์บรรยายในแต่ละครั้ง ตลอดจน



การจัดเลี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าอบรม

ขอเชิญเข้าร่วม  
**อบรมเผยแผ่หลักการศาสนาอิสลาม**  
**ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ ๒ และ ๔**  
**ของทุกเดือน**  
**ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.**  
**ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม**  
**แห่งชาติ ๗ เขตตนเองออก**



อบรมวิทยากรกระบวนการ-๑๐๘ กิจกรรม ในเขตพื้นที่ ๑ และเขตพื้นที่ ๖ โดยจัดในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อิสลามวิทยาลัย



แห่งประเทศไทย เขตทุ่งครุ และเขตพื้นที่ ๒ และเขตพื้นที่ ๓ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

● คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายกิจการเยาวชน สภาเยาวชนมุสลิม กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ



● เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายเสน่ห์ ลังเต็ง นายมานัตร ป้อมขุนพรหม กรรมการอิสลามประจำ



กรุงเทพมหานคร นำเงินของ กอ.กทม. และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค จำนวนเงิน ๔๖,๘๑๕ บาท ไปมอบให้นายสง่า ผันผาย อิหม่ามประจำมัสยิดนูรุลมุบีน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ ชุมชนซอยอิสรภาพ ๑๘ ซึ่งได้รับความเสียหาย



๒๒ หลังคาเรือน มีพี่น้องมุสลิมที่เป็นสัปบุรุษของมัสยิดนูรุลมุบีน (บ้านสมเด็จ) จำนวน ๘ หลัง ๑๐ ครอบครัว รวม ๔๗ คน



## รู้เรา...กอ.กทม.



**นายมานิต ทองแสง**  
รองประธานกรรมการอิสลามประจำ  
กรุงเทพมหานคร

ชื่ออาหรับ ฟารุค ทองแสง  
เกิดวันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ อายุ ๖๐ ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ๙ ซอย ๗๙๒ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐

### สถานภาพครอบครัว

บิดา ชื่อ นายเกษม ทองแสง  
มารดา ชื่อ นางปรานอม ทองแสง  
สมรส ภรรยา ชื่อ นางประหยัด ทองแสง  
มีบุตร จำนวน ๓ คน ชาย ๒ คน หญิง ๑ คน

### อาชีพ

ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

### การศึกษา (ขั้นสูงสุด)

สามัญ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ  
St.Xavier penang malaysia  
ศาสนา ซานาวี ณ AL Mashoor AL Islamiah Malaysia

### ตำแหน่งปัจจุบัน

- ๑) รองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
- ๒) อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลอะมาน (พญาไท)

### ประสบการณ์พิเศษ

ศึกษาดูงานต่างประเทศ ดังนี้ ประเทศอิตาลี ประเทศ  
ฝรั่งเศส ประเทศตุรกี และประเทศเกาหลี



**นายอารี วงศ์บุญเกิด**  
รองประธานกรรมการอิสลามประจำ  
กรุงเทพมหานคร

ชื่ออาหรับ อัซฮารี วงศ์บุญเกิด  
เกิดวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๒ อายุ ๗๔ ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ๓๓๐ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐

### สถานภาพครอบครัว

บิดา ชื่อ นายประเสริฐ วงศ์บุญเกิด  
มารดา ชื่อ นางสะอาดียะห์ วงศ์บุญเกิด  
สมรส ภรรยา ชื่อ นางปราณี ชาและทิม  
มีบุตร จำนวน ๔ คน ชาย ๑ คน หญิง ๓ คน

### อาชีพ

ปัจจุบันเป็นทนายความ

### การศึกษา (ขั้นสูงสุด)

สามัญ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศาสนา ฟอร์ดอายน์

### อดีต

- ๑) สมาชิกสภาเขตราชบุรีบูรณะ
- ๒) กรรมการอิสลามประจำมัสยิดดารุ้ลอะมาน (ทุ่งครุ)  
หลายสมัย
- ๓) อุปนายกสมาคมกอร์รี่แห่งประเทศไทย ในความอุปถัมภ์ของ  
ท่านจุฬาราชมนตรี

### ตำแหน่งปัจจุบัน

- ๑) รองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

## โรงเรียนไมตรีจิตวิทยาทาน

เปิดสอนศาสนาอิสลามคู่สามัญ (บูรณาการ) ระดับอนุบาล 1 - 3 และระดับประถมศึกษา  
ศึกษาปีที่ 1 - 6 ในบรรยากาศและรูปแบบที่เป็นอิสลาม ภายใต้การบริหารของมูลนิธิบ้าน  
ไมตรีจิต เพื่อการพัฒนาและศึกษาอิสลาม

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :** โรงเรียน เลขที่ 119 ซอยไมตรีจิต 14 ถนนไมตรีจิต  
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 02-993-2468 โทรสาร  
02-153-6289

**ต่อจากหน้า ๔...**

๒๓) บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด สถานที่ผลิต ๒๓ ซอย สุขุมวิท ๖๒ แยก ๔ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องหมายการค้า นูทริมาสเตอร์, Me-Lyte®, มี-ไลท์, ยู-ไลท์ ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรองฮาลาล ๗ รายการ และได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ขอเพิ่มการรับรอง ๓๗ รายการ

๒๔) วังเทเวศร์ สถานที่ผลิต ๘/๑๙ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร ผู้ผลิตและจำหน่ายดับดฮาลาล เครื่องหมายการค้า ฮาลาล ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ที่ต่ออายุการรับรองฮาลาล ๑ รายการ

**งกเลิกรับรองฮาลาล**

กอ.กทม. ได้มีมติในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ยกเลิกการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ดังนี้

**๑. อนุมัติยกเลิกการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์บางรายการ**

๑) บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด สถานที่ผลิต ๙๕ ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน ผู้ผลิต ไอศกรีม เครื่องหมายการค้า แมกโนเลีย ได้อนุมัติยกเลิกการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ ๑ รายการ

๒) บริษัท เดลีฟู้ดส์ จำกัด ที่อยู่ อาคาร ดี เอฟ เลขที่ ๗๖ ถนนริมคลองแสนแสบ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง สถานที่ผลิต ๑๐๐/๒ (โรงงาน ๒) นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย ๘๕ แขวง/เขตคันนายาว ผู้ผลิต ครีมเทียมชั้นหวานชนิดพร้อมไขมัน เครื่องหมายการค้า จอย ได้อนุมัติยกเลิกการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ ๑ รายการ

๓) บริษัท ได-เวลล์ จำกัด ที่อยู่ ๓๐๓/๗-๘ ซอย สาธุประดิษฐ์ ๑๙ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา สถานที่ผลิต ๑๙๒ ซอยสาธุประดิษฐ์ ๓๔ (พัฒนาการ๑) ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องหมายการค้า โดเน่, ดีน่า, บีเวลล์, แมกซ์ ซ่า ชนิดแคปซูล, หวังต้าซิงโกลด์, เค-วัน ชนิดน้ำ, เวลล์ออฟโกลด์, เวลล์ออฟส์, เคอร์ส วัน, เคอร์ส หู ได้อนุมัติยกเลิกการรับรองฮาลาล ผลิตภัณฑ์ ๑๐ รายการ

๔) บริษัท เฟลเวอร์ พลัส จำกัด ที่อยู่ ๓๒๓ อาคาร เบทาโกรทาวเวอร์ หมู่ ๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ สถานที่ผลิต ๔๐/๙ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย ๘๕ ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว ผู้ผลิต ผงเครื่องปรุงกลิ่นรสและเครื่องดื่ม เครื่องหมายการค้า

บีเบฟ ได้อนุมัติยกเลิกการรับรองฮาลาล ผลิตภัณฑ์ ๑ รายการ

๕) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาเขียว สถานที่ผลิต ๔๐/๑ ซอย สุทธิเวศน์ ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อนชนิดใบและชนิดซองซอง ภายใต้เครื่องหมายการค้า บิ๊กซี ได้อนุมัติยกเลิกการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

**อนุมัติยกเลิกสถานประกอบการ ดังนี้**  
 - บริษัท เอ็มไทย อินเตอร์เทรด (๒๐๐๑) จำกัด ที่อยู่ ๒/๘๖-๗, ๒/๑๐๒ ซอยเอกชัย ๔๓/๒-๓ ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร สถานที่ผลิต ๒/๘๖-๗, ๒/๑๐๒ ซอยเอกชัย ๔๓/๒-๓ ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้อบแห้ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า J fruit ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ จำนวน ๒๒ รายการ เนื่องจากย้ายโรงงานแบ่งบรรจุไปยังโรงงานผลิตที่จังหวัดจันทบุรี

**เชิญรับฟังรายการวิทยุ  
“เสียงมุสลิม กทม.”**

ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๒๐.๓๐-๒๓.๓๐ น.  
 ทางสถานีวิทยุกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์  
 ภาค เอ.เอ็ม ความถี่ ๙๙.๙ กิโลเฮิร์ต  
 ดำเนินรายการโดย...  
 นางมานัอร (มานาฟ) บือมขุนพรหม  
 นางสุรศักดิ์ (ซอและห์) จำปี

**ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน  
เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจน**

ได้ที่ :

- สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาหนองจอก ชื่อบัญชี "สนง.กอ.กทม.เพื่อกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจน" เลขที่บัญชี 034-1-06394-0
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนสยาม ชื่อบัญชี "สนง.กอ.กทม.เพื่อกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจน" เลขที่บัญชี 192-4-24135-7





# อิสลามศึกษา กทม.

โดย ฝ่ายการศึกษา

## ข่าวสาร...อิสลามศึกษา

การประชุม คณะกรรมการชมรม วิทยาการอิสลาม ศึกษา ครั้งที่ ๙/๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖



ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและมีมติร่วมกันดังนี้

๑. การเตรียมความพร้อมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งมติที่ประชุมให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิก ชมรมวิทยาการอิสลามศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการอิสลาม ประจำกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียน สุเหร่าหัวหมากน้อย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดย อ.อรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานพิธี การบรรยายพิเศษ โดย อ.สมัย เจริญช่าง รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อ.อำพน นะมิ ฝ่ายการศึกษากรรมการอิสลามประจำ กรุงเทพมหานคร และประธาน/คณะกรรมการชมรม วิทยาการอิสลามศึกษาฝ่ายต่างๆ ร่วมแถลงสรุปผลการ ดำเนินงาน รายงานฐานะทางการเงินในปีที่ผ่านมาให้ที่ ประชุมทราบ และนำเสนอนโยบาย/โครงการในอนาคตให้ที่ ประชุมร่วมกันพิจารณา

๒. การสัมมนาและศึกษาดูงาน ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา รายละเอียดการไปศึกษาดูงานจังหวัดกระบี่ และมีมติ ร่วมกันว่าควรไปศึกษาดูงานตามสถานที่ผลิตต่างๆ ดังนี้ โครงการช่างหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โรงเรียนหนองทะเลวิทยา ต.หนองเล อ.เมือง จ.กระบี่ โรงเรียนวิทยาการอิสลาม (ปอเนาะนาห้วนอน) ต.ไสไทย อ. เมือง จ.กระบี่ ศูนย์บำบัดยาเสพติดปอเนาะคลองกำ บ้าน เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ หมู่เกาะพีพี (อ่าวมาหยา เกาะพีพีเล - อ่าวปิเลและโล๊ะขามะ และ เยี่ยมเยียนมัสยิดที่เกาะพีพีดอนและอ่าวตันไทรหรืออ่าวโล๊ะ ดาลัม สถานที่ผลิตพัก อ่าวนางซิลเวอร์ออร์คิดรีสอร์ท ซึ่งเป็นรีสอร์ทมุสลิมเปิดใหม่ (พัก ๓ คืน ) ทั้งนี้ชมรมฯ ได้ส่ง รายละเอียดต่างๆ และโปรแกรมการศึกษาดูงาน โดยสำนัก

การศึกษา เพื่อดำเนินการจัดหางบประมาณมาดำเนินการ ต่อไป จึงขอขอบคุณทางสำนักการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านไว้ล่วงหน้า และหวังว่าพวกเราทุกคนจะได้ไปศึกษาดูงาน ร่วมกันในอนาคตอันใกล้ “อินชาอัลลอฮ์”

๓. วิทยาการอิสลามศึกษารุ่น ๔ ที่ผ่านการอบรมและ ประกาศผลการคัดเลือกแล้วนั้น ปัจจุบันได้เข้าสอนใน โรงเรียนที่มีตำแหน่งว่าง จำนวน ๖ ท่าน คือ

(๑) นางสาวกนกวรรณ (มาซิเตาะห์) สุขถาวร เข้าสอนที่โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ

(๒) นายวีรยุทธ (มุฮัมมัดรอซิดี) พวงมณี เข้าสอนที่โรงเรียนสุเหร่าชีรอ เขตสะพานสูง

(๓) นายปรีชา (อันवार) แดงวิจิตร เข้าสอนที่ โรงเรียนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

(๔) นายวิศรุต (อิรฟาน) โષะประสิทธิ์ เข้าสอนที่ โรงเรียนคลองลำเจียก เขตบึงกุ่ม

(๕) นายธีรชัย (ยะกู๊ป) พุ่มเพ็ชร เข้าสอนที่ โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน เขตสะพานสูง

(๖) นายกิตติวุฒิ (อัदनาน) วังหิตัง เข้าสอนที่ โรงเรียนสามแยกท่าไผ่ เขตหนองจอก

(๗) นายพิเชษฐ (มุซา) สุดสาคร เข้าสอนที่ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี

## แนะนำวิทยาการอิสลามศึกษา กทม.

นายอารีย์ (อาลี) แก้วผลึก บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ ๔ ซอยประชาอุทิศ ๗๒ แยก ๒ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. ๑๐๑๔๐

การศึกษาศาสนา

- ซานาวีเยสถานมิฟตาฮ์อัลอูลูมมิด ดีนียะฮ์ (บ้านดอน)

การศึกษาสามัญ

- มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียน

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

- ประธานนักเรียนโรงเรียนมิฟตาฮ์อัลอูลูมมิดดีนียะฮ์

- กรรมการฝ่ายวิชาการ หน่วยสอบที่ ๕ สมาคมครู สัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยฯ

- ประธานชุมชนประชาอุทิศ ๗๒

ตำแหน่งปัจจุบัน

- วิทยาการอิสลามศึกษาโรงเรียนประสานสามัคคีรุ่น ๑



๗๐ จากหน้า ๙...

- ครูสอนอัลกุรอาน-ฟิรดูอินประจำโรงเรียน สหมุสลิมบำรุง
- กรรมการชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร
- สอนอัลกุรอานตามบ้าน ขับมอเตออร์ไซค์วินและส่งขนม

คติพจน์

- ผู้ใดยำเกรงอัลลอฮ์ พระองค์จะให้ทางออกแก่เขา

เจ้ยมเจ้ยมมัสยิดคอลิดีน (ทุบดุร)



แต่ก่อนคนในย่านนี้จะเดินเท้า หรือไม่ก็พายเรือไปละหมาดที่มัสยิดดารอสอาดะห์ ปากลัด พระประแดง เมื่อจำนวนประชากรพี่น้องมุสลิมเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความไม่สะดวกใการเดินทางเพราะมีระยะทางที่ไกล ผู้หลักผู้ใหญ่ บริเวณที่จะก่อตั้งมัสยิดจึงมีแนวคิดที่จะก่อสร้างมัสยิดขึ้นสักหลังหนึ่ง เพื่อปฏิบัติละหมาดฟิรดูฮาเวลา และละหมาดญุมอะห์ (วันศุกร์) จึงได้ร่วมมือร่วมใจกันก่อตั้งมัสยิดคอลิดีนขึ้น ซึ่งผู้เริ่มในการก่อตั้งและจัดการ คือ ตวนฮัจยีชะลอ (อับดุลลอฮ์) ศรีสุวรรณธา เราะฮิมะฮุลลอฮ์ โดยการไปซื้อบ้านทรงเรือนปั้นหยา ๒ ชั้น มาสร้างเป็นมัสยิด ราคายู่ประมาณหลักหมื่น โดยที่ตวนฮัจยีวาฮับ บินฮาซันเราะฮิมะฮุลลอฮ์ หรือแซร์เลาะฮ์บ้านแดงเป็นผู้ให้การสนับสนุนคนสำคัญและวางกัฟที่ดินเพื่อการก่อสร้างมัสยิด เริ่มละหมาดกันตั้งแต่สมัยแซร์โตะมะห์ (แซร์อ้วน) เราะฮิมะฮุลลอฮ์ บิดาอิหม่ามอรุณ นุซมี เราะฮิมะฮุลลอฮ์ เป็นคนนำละหมาด เมื่อประมาณ ๗๐ กว่าปีที่ผ่านมา หรือประมาณปี ๒๔๘๕ และจัดให้มีการละหมาดญุมอะฮ์ขึ้นด้วย ซึ่งขณะนั้นมีผู้ร่วมละหมาดประมาณ ๔๐ คน วันไหนไม่ครบก็จะละหมาดคุรฮ์หลังละหมาดญุมอะฮ์ด้วย ผู้ขอใบอนุญาตและเป็นอิหม่ามอย่างเป็นทางการคือ แซร์เลาะฮ์บ้านแดง

ตวนฮัจยีวาฮับ บินฮาซัน เราะฮิมะฮุลลอฮ์ เป็นผู้

บริจาคที่ดินจำนวน ๕ ไร่ ในการก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๘๖ เป็นเรือนปั้นหยา ๒ ชั้น และท่านก็ได้ทำหน้าที่เป็นอิหม่ามคนแรกของมัสยิดคอลิดีน หลังจากนั้นได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในปีพุทธศักราช ๒๔๙๒ จากเรือนปั้นหยา ๒ ชั้น

หลังจากที่ได้ใช้เรือนปั้นหยาเป็นสถานที่ผลิตละหมาดอยู่ระยะหนึ่ง ก็ต้องการที่จะก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว ซึ่งขณะนั้นเงินที่จะใช้ในการก่อสร้างก็ยังมี แต่หลังจากที่ตวนฮัจยีวาฮับจัดสรรที่ดินขายได้จึงเริ่มการก่อสร้าง โดยตวนฮัจยีวาฮับ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญ ส่วนที่เหลือคนบริเวณรอบๆ ก็ช่วยให้การสนับสนุนบ้างคนละเล็กคนละน้อยตามความสามารถของแต่ละคน ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ ๑ ปีเต็ม ส่วนอาคารปั้นหยาซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ละหมาด ได้ใช้เป็นอาคารเรียนสามัญอยู่ระยะหนึ่ง บังฟา ลูกชายตวนฮัจยีวาฮับ เป็นครูสอน และเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานด้วย ส่วนโรงเรียนสามัญเปิดทำการเรียนการสอนอยู่ระยะหนึ่งจึงได้ปิดตัวลงด้วยเหตุใดไม่ทราบ แต่ยังคงใช้เป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานอยู่

เมื่อตวนฮัจยีวาฮับป่วยลง จึงมอบหมายให้ตวนฮัจยีอับดุรอซิด โปธิดำ (แซร์ซิบ) เป็นผู้นำละหมาดแทน และเมื่อตวนฮัจยีวาฮับเสียชีวิตลง จึงได้หารือกันให้ตวนฮัจยีอับดุรอซิด เป็นอิหม่ามแทน แต่ถูกปฏิเสธ ดังนั้นจึงมอบให้อิหม่ามนุซ ศักกาฟ ซึ่งเดิมเป็นคนคลองสิบสาม ปทุมธานี เป็นอิหม่ามคนที่สอง หลังจากนั้นได้ลาออกจากการเป็นอิหม่ามและอิหม่ามสนั่น ได้รับการคัดสรรให้เป็นอิหม่ามคนที่สาม ซึ่งท่านทำหน้าที่เป็นอิหม่ามอยู่ระยะหนึ่ง ก็ได้ขอลาออก ซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ต่อจากนั้นสัปบุรุษมัสยิดคอลิดีนก็ได้พร้อมใจกันมอบอะมานะฮ์การเป็นอิหม่ามให้กับครูอรุณ นุซมี ซึ่งในขณะรับตำแหน่งนั้น ท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนนาหลวง เป็นอิหม่ามคนที่สี่ ในช่วงการเป็นอิหม่ามของท่านได้ก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้น เป็นอาคารสองชั้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยฮัจญะฮ์ชะอาดะฮ์ และฮัจญะฮ์ฮาสิมะฮ์ แม้นมินทร์ ซึ่งทั้งสองท่านเป็นหลานสาวของฮัจยีวาฮับ ได้บริจาคที่ดินให้มัสยิดเพิ่มเติมอีก ๑ ไร่

และเมื่ออิหม่ามอรุณ นุซมี ได้เสียชีวิตลงในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นายอดิศักดิ์ (อับดุรอซซฮาก) นุซมี ซึ่งเป็นบุตรชายของอิหม่ามอรุณ ได้รับการคัดสรรจากสัปบุรุษให้ทำหน้าที่อิหม่าม ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน

**แนะนำโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร**



โรงเรียนราชพฤกษ์นุชมิอุทิศ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ ซอยประชาอุทิศ ๗๖ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๖-๒๓๑๑ โทรสาร ๐-๒๔๒๖-๒๓๑๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๒ กรุงเทพมหานคร  
**เว็บไซต์ [www.rangrajpruek.ac.th](http://www.rangrajpruek.ac.th)**  
**E-mail [panya\\_n@windowslive.com](mailto:panya_n@windowslive.com)**  
**ประวัติโดยย่อ**

โรงเรียนราชพฤกษ์นุชมิอุทิศ เดิมเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม เรียกกันทั่วไปว่า โรงเรียนโต๊ะลาเต๊ะ ตามชื่อของผู้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว คือนายโต๊ะลาเต๊ะ การ์มี นายสอน อุ่นสมบูรณ์ นายอับดุลรามัญ หวานประเสริฐ นายสวัสดิ์ เพื่อแก้ปัญหา เป็นผู้ร่วมมือกันก่อสร้างโรงเรียน โดยนายโต๊ะมะ นางเยาะ นุชมิ เป็นผู้บริจาคที่ดินให้จำนวน ๒ ไร่ ต่อมาเห็นว่า พื้นที่ตั้งของโรงเรียนนั้นน้อยไป นางเยาะ นุชมิ จึงบริจาคที่ดินเพิ่มให้อีกจำนวน ๒ ไร่ รวมเป็นที่ดินทั้งสิ้นจำนวน ๔ ไร่ และเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลทุ่งครุ ๓ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้เปลี่ยนตามชื่อคลองที่อยู่ด้านข้างโรงเรียน เป็นโรงเรียนราชพฤกษ์ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการเพิ่มชื่อต่อท้ายอีกเป็น โรงเรียนราชพฤกษ์นุชมิอุทิศ จนถึงปัจจุบันนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายอรุณ นุชมิ อดีตครูใหญ่โรงเรียนราชพฤกษ์นุชมิอุทิศ ซึ่งท่านเป็นทายาทตระกูลนุชมิ ที่ได้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน จำนวน ๔ ไร่ นักเรียนและผู้ปกครองร้อยละ ๖๕ นับถือศาสนาอิสลามนอกนั้นนับถือพุทธศาสนา ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เดิมประกอบอาชีพในการทำสวนส้ม แต่ปัจจุบันต้องปล่อยให้สวนรกร้างไปเนื่องจากสภาพปัญหาของน้ำ มีรสชาติเค็มและกร่อยที่หนุนเข้ามาเป็นบางช่วงซึ่งมีผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก จึงหันมาประกอบอาชีพอื่น ๆ คือ รับจ้าง เลี้ยงวัว และควาย ทำบ่อกึ่งและปลา เลี้ยงแพะ นกกระจอกเทศ นอกนั้นจะเป็นลูกจ้างโรงงานและภาคราชการ

**ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน**

ผู้อำนวยการ ๑ คน รองผู้อำนวยการ ๑ คน ครูประจำการ ๑๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน ภารโรง ๔ คน นอกนั้นเป็นครูจ้าง ครูที่เลี้ยงระดับ ปฐมวัย ๔ คน ครูจ้างตามนโยบายเรียนฟรี จำนวน ๔ คน คือครูอิสลามศึกษา ๑ คน ครูภาษาอาหรับ ๑ คน ครูภาษาจีน ๑ คน ครูภาษาอังกฤษต่างชาติ ๑ คน มีนักเรียนทั้งหมด ๒๓๐ คน จำนวนห้องเรียน ๘ ห้องเรียน

๓.การชี้แจง/ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้สอนอิสลามศึกษาในกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้สอนอิสลามศึกษาในกรุงเทพมหานครว่าความสามารถข้อใดที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน หรือเป็นไปตามมาตรฐาน/ความคาดหวังของผู้บังคับบัญชารวมถึงการให้เหตุผลหรือการระบุเหตุการณ์หลัก (Critical Incidents) เพื่อสนับสนุนผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา

๔.การส่งผู้สอนอิสลามศึกษาในกรุงเทพมหานครเข้าฝึกอบรม เมื่อผู้สอนอิสลามศึกษาในกรุงเทพมหานครทำความเข้าใจได้แล้วว่าความสามารถเรื่องใดที่ต้องพัฒนา ก่อน ขั้นตอนถัดไปก็คือการหาวิธีการหรือเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของผู้สอนอิสลามศึกษาในกรุงเทพมหานคร และองค์การหลายแห่งมักจะคิดถึงแต่เครื่องมือการฝึกอบรมเท่านั้น โดยผู้บังคับบัญชาสามารถกำหนดหัวข้อในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความสามารถที่คาดหวัง

๕.การติดตามและประเมินผล ความสำเร็จของการฝึกอบรมอยู่ที่การพัฒนาผู้สอนอิสลามศึกษาในกรุงเทพมหานครให้มีความสามารถ และประสิทธิภาพการทำงานในการทำงานให้ดีขึ้น ดังนั้นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมจึงมีความสำคัญมาก พบว่าบ่อยครั้งที่ผู้บังคับบัญชามักไม่ใส่ใจหรือให้ความสำคัญในการตรวจสอบถึงประสิทธิผลของการฝึกอบรม ขาดการติดตามผลการฝึกอบรมอย่างจริงจัง จึงทำให้ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรมักมีคำถามว่า การฝึกอบรมจะช่วยทำให้ผู้สอนอิสลามศึกษาในกรุงเทพมหานครทำงานดีขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้นจริงหรือไม่



นายปัญญา นามเทวี  
ผู้อำนวยการสถานศึกษา



นางช่อมภา บุญเลิศ  
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

## อิสลามกับการรักษาสิ่งแวดล้อม



**ผศ.ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน**  
**ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา**  
**สาขาวิชาชีววิทยา**  
**มหาวิทยาลัยรามคำแหง**

ปัจจุบันการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ มุสลิมในฐานะประชากรตัวอย่าง จึงมีความจำเป็นและถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันมิให้ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม การที่อัลลอฮ์ (ช.บ.) ได้สร้างสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทั้งพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากเกินกว่าจะมองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น รา ไวรัส แบคทีเรีย ฯลฯ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดำรงอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม และมีกระบวนการปรับสมดุลตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป การรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นภาระและหน้าที่ตามกรอบแนวคิดของอิสลาม และมวลมนุษยชาติในการปกป้อง รักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างเหมาะสม และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

อิสลามมีกรอบแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สะท้อนความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งแน่นอนที่สุดว่ามนุษย์มีความจำเป็นต้องอุปโภคและบริโภค ทรัพยากร ธรรมชาติ โดยอิสลามให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบแนวคิดที่ความสำคัญในการจัดการทรัพยากร นั่นคือ การห้ามการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มากเกินไปจนเกิดความพอดี และมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย มุสลิมต้องกิน ดื่มน้ำที่มีฐานมาจากทรัพยากรธรรมชาติ แต่สิ่งที่

อิสลามห้าม คือ การบริโภคเกินความจำเป็น

อิสลามสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้และพืชพรรณต่างๆ และคัดค้านการตัดต้นไม้ทำลายป่าโดยไม่จำเป็น กรอบแนวคิดนี้คือ หัวใจของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อมนุษย์ละเลยความคิดนี้ จึงนำมาซึ่งการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งส่งผลให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน ตลอดจนการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของโลก จากตัวอย่างแนวความคิดอิสลามกับสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าวิถีอิสลามเป็นต้นแบบของกรอบแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสมัยอยู่จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เราจึงควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และนำมาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเคร่งครัด

...ติดตามฉบับหน้า

## จาก...ใจจริง

### คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

#### ขอขอบพระคุณ

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน | อ.ชัยจักร ชันอาลี   |
| อ.ทวิช อารยะกิจโกศล    | อ.ประสิทธิ์ เจริญผล |
| อ.มานคร ป้อมขุนพรหม    | อ.สวาท มุฮำหมัดเย็ง |
| ร้านอาหารองษ์          |                     |

ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำ "จุลสาร กอ.กทม." ทุกท่าน

**ขออัลลอฮ์ (ช.บ.) ทรงโปรดประทานความสุข ความเจริญ และสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง แต่ทุกท่านด้วยเทอญ อามีน...**



สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

๔๕ หมู่ ๓ ถนนคลองแก้ว แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ๑๐๕๓๐ โทร.๐-๒๙๔๔-๔๒๕๙, ๐-๒๙๘๙-๗๑๐๘